

# กรังเทพธุรกิจ

ราคา 15 บาท

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ปีที่ 16 ฉบับที่ 5149

<http://www.nationgroup.com>

## Learning Corner

### เว็บ eduzones จัดบรรยายวิชาการฟรี

เว็บไซต์ [www.eduzones.com](http://www.eduzones.com) ร่วมกับ NECTEC คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิทยาลัยพาร์อีสเทิร์น วิทยาลัยโยนาก จัดโครงการบรรยายวิชาการฟรี ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ ในหัวข้อ "เลือกคณะอย่างไรให้ Ent' ติด" เพื่อให้ นักเรียนมีความเข้าใจในระบบการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนมีแนวคิดในการเลือกคณะให้ถูกต้องและเหมาะสม และส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีเพื่อการหาข้อมูล และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัยในเรื่องการเลือกคณะและการสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดย อาจารย์วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ นักการศึกษาที่วงการศึกษารู้จักดี โดยจะเริ่มโครงการในเดือนพฤศจิกายนนี้ เริ่มจากภาคเหนือ กรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคอีสาน และภาคใต้ตามลำดับ

ทั้งนี้โครงการจะคัดเลือกโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการบรรยายในเดือนตุลาคมนี้ สำหรับโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ยังสามารถติดต่อให้ไปทำการบรรยายได้ที่ โทร.02-561-5455-7 ภาคเหนือ 053-220951-2

### ยูโรเซ็นเตอร์จัดบรรยายหลักสูตรภาษา 9 ประเทศ

สถาบันภาษา EUROCENTRES ขอเชิญฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ของสถาบัน และรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอนค่าใช้จ่ายความเป็นอยู่ในต่างแดนและทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษตลอดจนหลักสูตรภาษาภาคฤดูร้อน ใน 9 ประเทศ คือ อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี รัสเซีย และญี่ปุ่น ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2545 เวลา 16.00-20.00 น. ณ ห้องเธอนัวร์ ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้ที่ โทร.02-255-2237-8 หรือที่ [www.twe.co.th](http://www.twe.co.th)

### ม.แม่ฟ้าหลวงจัดบรรยาย“เทคนิคการผลิตสิ่งพิมพ์”

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า มูลนิธิเงินทุนการแสดงงานพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย จะจัดบรรยายเรื่อง “เทคนิคการผลิตสิ่งพิมพ์” เพื่อการปรับปรุงคุณภาพและทำการเผยแพร่ไปยังภูมิภาคต่างๆ ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2545 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 306 อาคารกิจกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำหรับการบรรยายในวันที่ 8 จะบรรยายเรื่องการออกแบบทางการพิมพ์ การแยกสี และการจัดการสี กระบวนการผลิตงานพิมพ์ให้ได้คุณภาพ การเลือกใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ การตรวจสอบและควบคุมงานพิมพ์ และวันที่ 9 จะบรรยายเรื่องการบริหารจัดการแนวใหม่ในโรงพิมพ์ เทคโนโลยีการพิมพ์สมัยใหม่ การพิมพ์ดิจิทัล เทคนิคงานหลักพิมพ์ ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.053-917034